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บริษัท มันคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2567 

           

เวลาและสถานที 

 ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคราวนบ์อลรูม ชัน 21 โรงแรมคราวน์

พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พารค์ เลขที 952 ถนนพระรามที 4 แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เริมการประชุม 

 นายศกัดชิยั วิรุฬหชี์ว เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้ต่อทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ของบริษัทมาเขา้ร่วมประชุมทงัดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 114 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้724,741,488 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมด 1,091,205,066 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.4166 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ซงึครบเป็นองค์

ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ทงันี บรษัิทกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ของบรษัิทประจาํปี 2567 ในวนัที 1 เมษายน 2567 (Record Date) 

 เลขานกุารทปีระชมุไดแ้นะนาํกรรมการของบรษัิททีเขา้ร่วมประชมุ ดงัน ี

 1.  นายสุเทพ  วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสิทธิ    โภคาชยัพฒัน ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

 3. นางสาวรชันี  มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 4. นางสิริพรรณ ลีวานนัท ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5.  นายอฏัฐ ์ทองใหญ่  อศัวานนัท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 6.  นายชยัยพล     ทิมสุธีพนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทงันี กรรมการบรษัิทมีจาํนวน 7 คน เขา้รว่มประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  

 ทีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จาํกัด ทาํหน้าทีเป็นคนกลางและ

ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ผูส้อบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั ทีเขา้ร่วมประชุมคือ นางสาวชรินรัตน ์                    

นพรมัภา 

 บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ทาํหนา้ทีในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

 เลขานุการทีประชมุไดชี้แจงขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

ใหท้ีประชุมทราบว่าเพือความสะดวกและรวดเร็วในการประชมุผูถ้ือหุน้จะปฏิบตัิดงันี 
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 1. การลงมติในแต่ละวาระ จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ                 

งดออกเสียง ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิหรือเหน็ดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิัท  

 2. ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะกรอกมติพรอ้มทังลงชือ

ในใบลงคะแนนเสียงทีบรษัิทไดแ้จกใหผู้ถ้ือหุน้ตอนทีลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุแลว้  

 3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้นทีตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึงรายมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึงเท่านนั 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนาํจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ไปหกัออกจาก

จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง สว่นทีเหลือจะถือว่าเป็นจาํนวนเสียงทีเหน็ดว้ย 

 5. การลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ท่านประธานทีประชมุจะมอบหมายใหเ้ลขานุการทีประชมุช่วยสอบถาม

มตจิากทีประชมุและแจง้ผลการลงมติใหที้ประชมุทราบในแต่ละวาระต่อไป 

 เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้ใหที้ประชมุทราบว่า เมือวนัที 5 ตุลาคม 2566 ถงึวันที 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้

เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทในปี 2567 ซงึไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิมเติมหรือเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกดงักล่าว และเมือวันที 

27 มีนาคม 2567 ถงึวันที 19 เมษายน 2567 บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้เกียวกบัการประชมุสามัญ                  

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 ซงึกไ็ม่มีผูใ้ดสง่คาํถามล่วงหนา้ 

 หลงัจากนนั เลขานุการทีประชมุไดเ้รียนเชิญนายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธาน           

ทีประชมุเพือกล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

 ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ทีไดม้าเขา้ร่วมประชมุในวันนีและไดก้ล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชุม                     

ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี 

วาระท ี1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นของบรษัิทครังท ี1/2567 

 ประธานเสนอขอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครงัที 1/2567                     

ซงึประชุมเมือวันที 1 มีนาคม 2567 และบริษัทไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนังสือเชิญ

ประชมุแลว้ 

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถาม 

ประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมตใินวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 124 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

724,780,897 หุน้ 

 หลังจากทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท                                

ครงัที 1/2567 ว่าถูกตอ้ง โดยทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี 
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  รบัรอง   จาํนวน        724,762,338 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000  

  ไมร่บัรอง   จาํนวน                          0    เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ          0.0000     

  งดออกเสียง  จาํนวน                 18,559 เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 

2566 (แบบ 56-1 One Report) 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวรสทิธิ โภคาชยัพฒัน ์ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบรษิัทช่วยชีแจงรายละเอียด                

ในวาระนีใหที้ประชุมพิจารณา   

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหารไดชี้แจงต่อทีประชุมว่า บริษัทมีแผนการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ                

ปี 2566 โดยสรุปดงันี  

 1. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“พรอสเพค”) ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจโรงงาน

และคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า และการใหบ้รกิารบริหารอสงัหารมิทรพัย ์ 

แผนงานในปี 2566 พรอสเพคจะก่อสร้างเพิมเติมพืนทีอาคารคลังสินค้าและโรงงานแล้ว เสร็จ                      

ประมาณ 261,000 ตารางเมตร (รวมส่วนทีลงทุนในบริษัทร่วมทุน) โดยในปี 2566 พรอสเพคไดก้่อสรา้งเพิมเติมพืนที

คลงัสินคา้และโรงงานแลว้เสร็จประมาณ 200,000 ตารางเมตร และส่วนทีอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งประมาณ 124,000 

ตารางเมตร อตัราการเช่าเฉลียรอ้ยละ 87 และในเดือนมีนาคม ปี 2566 ไดมี้การจาํหน่ายทรพัยสิ์นเขา้ทรสัตเ์พือการลงทุน

ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล (“กองรีท”) ประมาณ 70,129 

ตารางเมตร  มลูค่าประมาณ 1,768.4 ลา้นบาท  

สาํหรบัโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 5 วงันอ้ย ไดส้รา้งศูนยก์ระจายสินคา้ใหแ้ก ่บรษิัท ซพีี แอก็ซต์รา้ จาํกดั 

(มหาชน)  (เดมิชือ บรษิัท สยาม แม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“Makro”) ประมาณ 88,400 ตารางเมตร โดยในปี 2566 ไดท้าํ

การส่งมอบพืนทีเช่า Phase 1 ประมาณ 40,139 ตารางเมตร ในไตรมาสที 3/2566 และไตรมาสที 4/2566  ส่วนทีเหลือ

กาํหนดสง่มอบในไตรมาสที 2/2567   

2. ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์การขายอสงัหารมิทรพัยเ์พืออยู่อาศยัและทีดนิเปลา่  

แผนงานปี 2566 ไดต้งัเปา้รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พืออยู่อาศยัจาํนวน 1,400 ลา้นบาท และขาย

ทีดินเปล่าซึงบริษัทยงัไม่มีแผนทีจะพัฒนา มูลค่าประมาณ 2,100 ลา้นบาท คาดว่าจะมีกาํไร (ก่อนหกัภาษี)  ประมาณ 

781 ลา้นบาท โดยในปี 2566 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พืออยู่อาศัยและทีดินเปล่าจาํนวน 1,760 ลา้น

บาท โดยแบ่งเป็น (1) รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัยเ์พืออยู่อาศัย (ไม่รวมขายทีดินเปล่า) จาํนวน 650 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 49 เมือเปรียบเทียบกับปี 2565 เนืองจากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ จากสภาพเศรษฐกิจ                         

ทียงัฟืนตวัชา้และแนวโนม้อตัราดอกเบียสงูขึน และ (2) รายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าจาํนวน 1,110 ลา้นบาท โดยมีกาํไร 

(กอ่นหกัภาษี) ประมาณ 533 ลา้นบาท  
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3. ธุรกิจสขุภาพองคร์วม (Wellness)  

บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยการทํารายการได้มาและจําหน่ายไป                    

ซงึสินทรพัย ์และรายการทีเกียวโยงกนักบับริษัท เอฟเอน็เอส โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) โดยการทาํรายการไดม้าและการ

จาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์ดงันี (1) การจาํหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท อารเ์อก็ซ ์เวลเนส จาํกดั และการใหส้ิทธิการเช่าทีดิน

และอาคาร (“ธุรกิจ Wellness”) และ (2) การไดม้าหุน้สามญัของบริษัท บีเอฟทีแซด วงันอ้ย จาํกดั และหน่วยทรสัตเ์พือ

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิติกสแ์ละอนิดสัเทรียล โดยทีประชมุวิสามญั

ผูถื้อหุน้ของบริษัทครงัที 1/2567 เมือวนัที 1 มีนาคม 2567 ไดมี้มติอนุมตัิการทาํรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์ิน

ดงักล่าว  

การปรับโครงสร้างทางธุรกิจดังกล่าว ทําให้บริษัทไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของ                       

ธุรกิจ Wellness และเพิมสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงงานและคลังสินคา้ นาํมาซงึการรบัรูผ้ลกาํไร และรายไดที้เพิมขึน

จากเงินปันผลของกองรีทในอนาคต 

 ทังนี ตามแผนงานปี 2566 บริษัทได้ตังเป้าลดอัตราส่วนหนีสินทีมีดอกเบียต่อทุน (D/E RATIO) ลงให้                           

เป็น 1.9  แต่หากรวมรายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าทีเป็นไปตามเป้า D/E RATIO จะลดลงเป็น 1.4   ซงึ ณ ปลายปี 2566 

บริษัทมี D/E RATIO ที 1.99 สูงกว่าเป้าทีตงัไว้ เนืองจาก (1) ยอดขายทีดินเปล่าไม่เป็นไปตามเป้า เนืองจากภาวะ

เศรษฐกิจทียังฟืนตัวช้า และแนวโน้มอัตราดอกเบียสูงขึน และ (2) ผลประกอบการของธุรกิจ Wellness มีผลขาดทุน

มากกว่าทีประมาณการไว ้

 สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทและบรษิัทย่อย ในปี 2566 มีรายไดร้วม 2,936 ลา้นบาท เพมิขึน 373 ลา้น

บาท หรอืคิดเป็นเพิมขนึรอ้ยละ 14.5 เมือเทียบกบัปี 2565 โดยแยกตามประเภทธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี  

 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยร์วมจํานวน 1,760 ลา้นบาท     

กาํไรขนัตน้เพิมขนึเป็น 688 ลา้นบาท เพิมขึน 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565 กาํไรขนัตน้

เพมิขนึเป็นรอ้ยละ 39.1 จากรอ้ยละ 37.3  เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565  ประกอบดว้ย 

  (1) รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นแนวราบ จาํนวน 650 ลา้นบาท ลดลง 628 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49  เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565 กาํไรขนัตน้ลดลงเป็นรอ้ยละ 23.9 จากรอ้ยละ 25.4 เมือเปรียบเทียบ

กบัปี 2565   

  (2) รายไดจ้ากการขายทีดินเปล่า จาํนวน 1,110 ลา้นบาท เพิมขนึ 597 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 116 

เมือเปรียบเทียบกับปี 2565 กาํไรขันตน้ (ก่อนหักภาษี) จาํนวน 533 ลา้นบาท กาํไรขันต้นลดลงเป็นรอ้ยละ 49.8 จาก                   

รอ้ยละ 67.1 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565   

 2.  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พืออุตสาหกรรม มีรายไดร้วม 575 ลา้นบาท เพิมขนึ 117 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 26 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565 และมีกาํไรขนัตน้ 315 ลา้นบาท เพิมขนึ 29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 

เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565  

 3.  ธุรกิจสุขภาพองคร์วม (Wellness) มีรายไดร้วม 133 ลา้นบาท เพิมขึน 75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ   

132 เมือเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลการดาํเนินงานขาดทุน 175 ล้านบาท เนืองจากรายได้ของโครงการ RAKxa                                

บางกระเจา้ และ โครงการใหม่ RXV สามพราน ไม่เป็นไปตามทีไดมี้การประมาณการไว ้ 
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 ตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 736 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 23 เมือเทียบกับปี 2565 จากการขยายธุรกิจของ                       

กลุม่บรษัิท  

 ผลการดาํเนินงานในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 672 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนจาก                            

(1) ธุรกิจ Wellness จาํนวน 522 ลา้นบาท  และ (2) ค่าใชจ้่ายอืนทีไม่ใช่ตวัเงินหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจริง ซงึเป็นการ

ขาดทุนแบบ One-off item ประกอบดว้ยการขาดทุนจากการตงัสาํรอง การขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรพัยภ์าษีเงินได ้  

รอตดับญัชี (Deferred Tax Assets) และการขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant) 

 นางสาวรชันี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหาร ไดร้ายงานความคืบหนา้ในการพฒันาธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้

ใหเ้ชา่ ซงึดาํเนินงานโดยบรษัิท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“พรอสเพค”) มรีายละเอยีดดงันี 

 พรอสเพค ก่อตงัขึนเมือปี 2553 โดยมีเป้าหมายทีจะเป็นผูน้ ําในการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า                           

โดยได้เริมดําเนินโครงการแรก คือ Bangkok Free Trade Zone (“BFTZ 1”) เนือทีโครงการประมาณ 1,000 ไร่                                   

ตงัอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.23  พรอสเพคไดมี้การพฒันาก่อสรา้งเป็นพืนทีโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ประมาณ 

700,000 ตารางเมตร  และมีแผนจะก่อสร้างเพิมเติมอีก 300,000 ตารางเมตร เพือให้เป็น 1,000,000 ตารางเมตร                            

ตามเป้าหมายทีไดว้างไว ้ภายใน 2 ปีตอ่จากนี 

 ในเดือนสิงหาคม 2563 ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์พรอสเพค                       

โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองรีท”) ได้มีการจัดตังขึนเพือซือโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าโครงการ BFTZ 1 จาก                      

พรอสเพค เนือทีประมาณ 219,000 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 3,500 ลา้นบาท และในช่วงเดือนมีนาคมของปี 2566       

กองรีทได้ซือทรัพย์สินเพิมเติมจากพรอสเพค อีกประมาณ 70,000 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 1,750 ล้านบาท                                          

ทาํใหปั้จจบุนั กองรีทมีพืนทีใหเ้ชา่รวมกว่า 292,000 ตารางเมตร  

 ปัจจุบนั พรอสเพค ดาํเนินโครงการจาํนวน 7 โครงการ ซงึอยู่ในทาํเลยุทธศาสตรส์าํคญัจาํนวน 3 ทาํเลทีตงั  

คือ (1) บางนา, บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  (2) บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซงึถือเป็นด่านหนา้ของโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor-EEC)  และ (3) วังนอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   

ซึงมีพืนทีเช่าทังหมดประมาณ 110,000 ตารางเมตร ผู้เช่าหลักคือ Makro โดยได้ส่งมอบพืนทีเช่าไปแล้วประมาณ                         

40,000 ตารางเมตร และพืนทีเช่าอีกส่วนประมาณ 20,000 ตารางเมตร ผู้เช่า คือ Kerry Express  โดยมีอตัราการเช่า  

เฉลียมากกว่ารอ้ยละ 90   

  ในปี 2566 พรอสเพคมีรายไดค้่าเช่าและบริการ จาํนวน 395 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 20 เมือเปรียบเทียบ                    

กบัปี 2565 ทีมีรายได ้จาํนวน 328 ลา้นบาท และมีรายไดอ้ืนๆ เพิมขนึจาก 130 ลา้นบาท เป็น 375 ลา้นบาท เนืองจาก                    

พรอสเพคได้มีการขายทรัพย์สินในส่วนของอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าเข้ากองรีท จึงทําให้พรอสเพค                                        

มีรายไดร้วม จาํนวน 942 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 66 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565 ทมีีรายไดร้วม 567 ลา้นบาท และมีกาํไร

จากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบียภาษีและค่าเสือมราคา (“EBITDA”) เป็นจาํนวน 713 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 109 

เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565 ทีมี EBITDA จาํนวน 341 ลา้นบาท กาํไรสทุธิเพิมขนึจาก 14.71 ลา้นบาท เป็น 242 ลา้นบาท 

เพิมขึน 15 เท่า เมือเปรียบเทียบกับปี 2565 และมีพืนทีซึงมีการเช่าเท่ากับ 177,840 ตารางเมตร เพิมขึนร้อยละ 22                          

เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565 อตัราการเช่าเฉลียรอ้ยละ 87 คา่เชา่เฉลีย 169 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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 ผลการดาํเนินงานของทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์พรอสเพค                      

โลจสิติกสแ์ละอนิดสัเทรียล (“กองรีท”) ในปี 2566 มีรายได ้567 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 27 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2565    

ทีมีรายได้ 445 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 240 ล้านบาท กาํไรสุทธิ 328 ล้านบาท EBITDA Margin ร้อยละ 80.8                           

อัตราการเช่าเฉลียร้อยละ 95.5 ค่าเช่าเฉลีย 173.80 บาทต่อตารางเมตร และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                                          

ในสินทรพัย ์(Yield) ประมาณรอ้ยละ 8-9 

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของธุรกิจดา้นสุขภาพ (Wellness) ในรอบปี 2566                        

มีรายไดร้วม 159 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 111 เมือเทียบกบัปี 2565 แต่ยงัมีผลขาดทนุสทุธิ 522 ลา้นบาท เนืองจากรายได้

ทียงัไม่เป็นไปตามทีประมาณการไว ้ทงัโครงการ RAKxa บางกระเจา้ และ โครงการ RXV สามพราน ทีเปิดดาํเนินการใน

เดือนมีนาคม ผลขาดทุนสทุธิก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา (EBITDA) จาํนวน 329 ลา้นบาท ธุรกิจ Wellness จงึเป็น

ธุรกิจทีมีผลกระทบกบับริษัทมากทีสดุเมือเทียบกบัธุรกิจอืน จึงเป็นทีมาของการทีบริษัทไดป้รบัโครงสรา้งทางธุรกิจตามที

ไดชี้แจงไปแลว้  

สาํหรบัเปา้หมายและกลยทุธข์องบริษัทในปี 2567 มีดงันี 

1. พรอสเพคตงัเป้าก่อสรา้งโครงการอาคารคลังสินคา้และโรงงาน ซงึรวมถึงการก่อสรา้งเพือดาํเนินโครงการ

ของบรษัิทรว่มทนุของพรอสเพค ใหแ้ลว้เสรจ็อีกประมาณ 250,000 ตารางเมตร  

2. โครงการ BFTZ 5 วังน้อย จะส่งมอบพืนทีก่อสร้างให้ครบทังหมด 88,400 ตารางเมตร ให้แก่ Makro                                  

ในไตรมาสที 2 ของปี 2567 

3. พรอสเพค มีแผนจะขายทรัพย์สินในส่วนของอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าเข้ากองรีทในช่วง                            

ไตรมาสที 4 ของปี 2567 พืนทีประมาณ 104,000 ตารางเมตร มลูค่าประมาณ 2,100 ลา้นบาท  

4. ตงัเป้าขายทีดนิเปลา่ทีบริษัทยงัไม่มีแผนการพฒันา มลูค่าประมาณ 432 ลา้นบาท 

แผนการปรบัลดภาระหนีของบรษิทัและบริษัทย่อยในชว่งปี 2567 – 2569 มีดงันี 

1. จากการปรบัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ธุรกิจหลกัของบริษัทจะเป็นธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้

ใหเ้ชา่ทีอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของพรอสเพคซงึเป็นบรษัิทย่อยของบรษิัท  

2. ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ พรอสเพคจะพฒันาพืนทีอาคารคลงัสินคา้และโรงงานเพือขายเขา้กองรีท รวมประมาณ 

510,391 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,804 ลา้นบาท ค่าตอบแทนจากการขาย (หลังจากชาํระคืนหนีสินของ

โครงการแลว้) คิดเป็นเงินจาํนวนประมาณ 7,152 ลา้นบาท พรอสเพคจะมีกระแสเงินสดอิสระประมาณ 4,033 ลา้นบาท 

และกาํไรสทุธิจากการขายประมาณ 1,808 ลา้นบาท ซงึจะทาํใหก้องรีทมีทรพัยส์นิพืนทีใหเ้ช่าเพิมขนึเป็นจาํนวนประมาณ 

18,174 ลา้นบาท บริษัทในฐานะผูถื้อหน่วยกองรีทก็จะไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงินปันผล นอกจากนี บรษิัท พรอสเพค รีท 

แมเนจเมนท ์จาํกดั ซงึเป็นบรษัิทยอ่ยของพรอสเพค ในฐานะผูจ้ดัการกองรีท กจ็ะยงัไดค่้าบริหารจดัการกองรีทเพมิเตมิ 

3. การขายทีดินเปล่าทีบริษัทยังไม่มีแผนพัฒนา เพือนาํเงินมาชาํระหุ้นกูที้จะครบกาํหนด และกาํหนด

เป้าหมายจาํนวนหุน้กูใ้หเ้หลือประมาณ 1,200 ลา้นบาท ภายในปลายปี 2569 ทงันี บริษัทมีจาํนวนหุน้กูที้จะครบกาํหนด

ชาํระในช่วงปี 2567 - 2569 เป็นจาํนวนรวม 4,040 ลา้นบาท 

 ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ 
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 นางอารยา รุ่งตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบัทีดนิเปล่าของบรษิัท มีจาํนวนกีไรแ่ละตงัอยู่ทีใด   

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า บริษัทมีทีดินเปล่า (ซึงยังไม่มีแผนทีจะพัฒนา) และจะขายจาํนวน

ประมาณเกือบ 2,000 ไร่  ตังอยู่ ในจังหวัดต่างๆ เช่น  จังหวัดปทุมธานี นครปฐม สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา                                          

และประจวบคีรีขนัธ ์โดยทีดนิเปล่าบางส่วนมีเกษตรกรเช่าเพือทาํการเกษตรและทาํนา และทีดนิเปล่าบางส่วนอยู่ระหว่าง

การเจรจาซอืขาย  

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 137 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

755,796,839 หุน้ 

  หลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชุมมีมติรบัรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        

ทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  รบัรอง   จาํนวน        755,778,280 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมร่บัรอง   จาํนวน              0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                  18,559   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจาํปีสินสุดวันท ี31 

ธันวาคม 2566 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสิริพรรณ ลีวานันท ์กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

และบญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงนิ ไ ด้ส รุ ป ร า ย ก า ร ที ส ํา คั ญ ข อ ง                  

งบการเงินรวมของบริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2566 ซงึไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีของ

บรษัิทแลว้  

สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,359.5 ล้านบาท หนีสินรวม 13,687.8                     

ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,637.7 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 5.17 บาท รายได้รวม 2,935.9 ล้านบาท                       

ขาดทนุสทุธิ 671.9 ลา้นบาท ขาดทนุตอ่หุน้ 0.62 บาท    

สาํหรบัรายละเอียดอืนๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษัทซึงอยู่ในรายงานประจาํปี 2566 (แบบ 56-1 

One Report) ในรูปแบบ QR Code ทีไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอขอใหที้ประชุมพิจารณา

อนมุตังิบการเงินของบริษัท 

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแจงต่อทีประชุมเพิมเติมว่า ในปี 2566 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุตามวาระจาํนวน 5 ครงั และไดมี้การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มี
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ผูบ้ริหาร เพือความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถงึปัญหาหรือขอ้จาํกดัทีเกิดขึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

ซงึผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้จาํกดัทีเป็นสาระสาํคญั ทงันี งบการเงนิทีนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา

ความถูกต้องแล้ว รวมทังได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้อง                                  

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดอืนๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษัททีได้

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้  

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

 นางอารยา รุ่งตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ขอ้มลูตวัเลขบางส่วนในจอภาพทีแสดงในทีประชมุไม่เหมือนกับ

ตวัเลขในงบการเงนิของบริษัท   

 กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ไดชี้แจงว่า ตวัเลขทีนาํมาแสดงให้

ผูถื้อหุน้พิจารณาในทีประชุม เป็นการจัดทาํข้อมูลสรุปโดยนําตัวเลขในแต่ละบรรทัดจากงบการเงินทีได้จัดส่งให้กับ               

ผูถื้อหุน้ มารวมจาํนวนและแบง่ออกเป็นหมวดและหวัขอ้ตา่งๆ เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ในการพิจารณา     

นางสาวอนงค์ กุลลาวัณย์ ผู้ร ับมอบฉันทะจากนางสาวมาลัย กุลลาวัณย์ ได้สอบถามว่า เหตุใดรายได้                           

ของบริษัทในปี 2565 และในปี 2566 มีจาํนวนใกล้เคียงกัน แต่ค่าใช้จ่ายในปี 2566 กลับมีจาํนวนเพิมขึนประมาณ                         

600 ลา้นบาท  

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงนิ ไดชี้แจงว่า ค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนใน

ปี 2566 เป็นค่าใชจ่้ายจากการขยายธุรกิจ Wellness ทีสามพรานทีเปิดดาํเนินการในเดือนมีนาคม  

นางอารยา รุ่งตระกูล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทุนมากกว่าปี 2565 

เพราะเหตใุด 

ประธาน ได้ชีแจงว่า ผลขาดทุนเกิดจากธุรกิจ Wellness และการขยายการลงทุนของธุรกิจ Wellness                       

ทีสามพราน  

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 141 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

755,860,447 หุน้ 

หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมตอินมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ

บริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2566 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของ             

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดังนี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        755,841,888 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                          0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                 18,559    เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 
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วาระท ี4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสิริพรรณ ลีวานันท ์กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

และบญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า                                      

ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 37. กาํหนดใหบ้รษัิท

ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท  

ทงันี บริษัทไดจ้ัดสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้  

บรษัิทมีนโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 30 ขนึไปของกาํไรสทุธิในแตล่ะปี  

 เนืองจากผลการดาํเนินงานของบรษัิทในปี 2566 มีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน

รวมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึไดพิ้จารณาและเห็นว่าบริษัทควรทีจะงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2566  

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

 นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอขอใหบ้ริษัทจา่ยเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษัท  

ประธานได้ชีแจงว่า กาํไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินเป็นตัวเลขทางบัญชี ไม่ใช่เงินสด เมือพิจารณา                

ภาระหนีของบริษัททีมีมากกว่า 1.9 เท่า บริษัทควรทีจะรกัษากระแสเงินสดของบริษัทไวเ้พือใชใ้นการชาํระหนีและใชใ้น  

การดาํเนินงานของบริษัท ซงึคณะกรรมการไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบและใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก  

 นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิมเติมว่า ตามงบการเงินบริษัทก็ยังมีเงินสดประมาณ 237 ลา้น

บาท กค็วรนาํมาจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ได้ชีแจงว่า เนืองจากเป็นตัวเลขกระแสเงินสดตามงบการเงินประจําปีสินสุด                              

วันที 31 ธันวาคม 2566 ในวันนีทีเรามาประชุมกันจาํนวนกระแสเงินสดของบริษัทก็มีการเปลียนแปลง การลดหนีเป็น                             

เรืองสาํคัญ การจัดการกับผลขาดทุนก็สาํคัญเช่นกัน บริษัทจึงได้มีการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจตามทีได้                               

เรียนชีแจงขา้งตน้ บรษัิทยงัคงอยู่ในภาวะอ่อนไหว การรกัษากระแสเงนิสดเพือรกัษาสภาพคล่องและใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ                        

จงึเป็นสงิจาํเป็น    

 เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 146 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

755,868,423 หุน้ 

หลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของ

บริษัทประจาํปี 2566 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี 
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อนุมตั ิ   จาํนวน        751,746,864 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ    99.4572 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน             4,103,000   เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ      0.5428 

  งดออกเสียง  จาํนวน                   18,559 เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี5 พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการทีประชมุช่วยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารทีประชมุไดชี้แจงต่อทีประชุมว่า วาระนีเป็นเรืองทีจะตอ้งพิจารณาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท

และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัทีกาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้

กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิทีจะไดร้บัการเลือกตงัใหก้ลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทไดอี้ก ในปี 2567 มีกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระรวม 2 คน คือ 

 (1)  นายวรสิทธิ โภคาชยัพฒัน ์ 

 (2)  นายธีรพนัธุ ์ จติตาลาน  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2567 และเสนอชือบุคคล                            

เพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิทเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีบรษัิทกาํหนดและเผยแพร่ไว ้                    

บนเว็บไซตข์องบรษิัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและชือผูที้เหมาะสมเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการมายงับรษิัท  

คณะกรรมการซงึไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาคุณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ความเหมาะสม

ดา้นคณุวฒุิ ประสบการณแ์ละความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในชว่งทีผ่านมาของกรรมการแลว้ เหน็ว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          

จงึเหน็สมควรเสนอขอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาดงันี 

(1) เลือกตงัใหน้ายวรสิทธิ โภคาชัยพฒัน ์ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครงันี                 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทใหม่อีกวาระหนึง 

(2) เลือกตงัใหน้ายธีรพนัธุ ์จิตตาลาน ซึงเป็นกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระในครังนี                      

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

 เลขานุการทีประชุมได้แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า กรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงไดร้บัการเสนอชือใหเ้ลือกตังเป็น

กรรมการอีกวาระหนึงจะขอออกจากหอ้งประชมุก่อนการลงมติของทีประชมุผูถื้อหุน้เพือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกับ

ดแูลกจิการทีดี  

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม 

ประธานจงึขอใหท้ีประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมตใินวาระนี 
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 เลขานุการทีประชุมได้แจง้วิธีการลงมติในวาระนี โดยขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตงักรรมการเป็น

รายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

 หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมตอินมุตัดิงันี 

(1) เลือกตงัใหน้ายวรสิทธิ โภคาชัยพฒัน ์ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครังนี 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทใหม่อีกวาระหนึง 

(2) เลือกตงัใหน้ายธีรพนัธุ ์จิตตาลาน ซึงเป็นกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระในครังนี                      

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี  

1. นายวรสิทธิ โภคาชยัพฒัน ์ 

เหน็ดว้ย  จาํนวน         755,807,854 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน        110   เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน          60,459   เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

2. นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน  

เหน็ดว้ย  จาํนวน         755,807,854 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน        110   เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน          60,459   เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสิริพรรณ ลีวานันท ์กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

และบญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า  

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลนักรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอขอให ้

ทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2567 และเงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2566                       

โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2567 ซึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยเป็นการจ่ายค่าเบียประชุม                        

สาํหรับ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ                                         

4) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการเฉพาะกรรมการทีเขา้รว่มประชมุ ในอตัราคา่เบียประชมุ ดงันี 
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  1.1  ประธาน                         25,000 บาทต่อครงั  

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครงั  

(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2566 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคนซึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2565                     

โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดํารงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2566 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิน 3 ท่าน  

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 705,000.- บาท เนืองจากกรรมการบริหารจาํนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบาํเหน็จ                     

ประจาํปี 2566 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ 

นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ในปี 2566 บรษิทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนและงดการจ่ายเงิน

ปันผล กรรมการบรษัิทกค็วรงดรบัเงินบาํเหน็จหรือไม่ 

ประธานเจา้หน้าทีบริหารไดชี้แจงว่า กรรมการอิสระมีหน้าทีในการตรวจสอบ ดูแลเพือลดความเสียงต่างๆ                      

ทีอาจจะเกดิขึน กรรมการอสิระควรไดร้บัเงนิบาํเหน็จโดยไมไ่ดข้นึอยู่กบัผลประกอบการของบริษัท  

ประธานได้ชีแจงเพิมเติมว่า กรรมการอิสระทุกท่านยังคงทํางานเพือทําหน้าทีตามทีไดร้ับมอบหมาย                              

และใชเ้วลาในการประชุมเพือพิจารณาตรวจสอบในเรืองต่างๆ เพือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน จึงควรทีจะไดร้ับเงิน

บาํเหน็จ สาํหรบักรรมการบรหิารกไ็ดแ้สดงความรบัผิดชอบโดยการไม่รบัเงนิบาํเหน็จ 

นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอแนะใหป้รบัลดคา่เบียประชมุ  

ประธานไดร้บัขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวพ้จิารณา 

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2567 และ

เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2566 ดงันี  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2567 โดยเป็นการจ่ายค่าเบียประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเฉพาะ

กรรมการทีเขา้รว่มประชมุ ในอตัราคา่เบียประชมุ ดงันี 

1.1 ประธาน                         25,000 บาทต่อครงั 

 1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครงั 

(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2566 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน ซึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2565                                   

โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดํารงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2566 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทงัสิน 3 ท่าน              

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 705,000.- บาท เนืองจากกรรมการบริหารจาํนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบาํเหน็จ                           

ประจาํปี 2566 
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โดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา                      

ประชมุ ดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        751,723,523 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ   99.4517   

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน             4,103,000   เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.5428 

  งดออกเสียง  จาํนวน                   41,900 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0055 

  บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระท ี7  พจิารณาแตง่ตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2567 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานันท ์ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแจงรายละเอียด                   

ในวาระนีใหที้ประชุมพิจารณา 

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า  วาระนีจะเ ป็นการพิจารณาเพือใ ห้เ ป็นไป                                           

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึงกาํหนดให้ทีประชุมสามัญ                                

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท

โดยการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพือพิจารณาแต่งตังให ้           

นางสาวชรินรัตน ์นพรัมภา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์           

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทรห์วา ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน                          

เลขที 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2567  และกาํหนด

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ซึงเพิมขึน 250,000 บาท เมือเปรียบเทียบ                              

กบัปีทีแลว้  

บริษัททีเป็นสาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นมีคุณสมบัติตามทีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และไม่มีความสมัพันธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

นางสาวชรินรัตน ์นพรมัภา และนางสาวชนารตัน ์จันทรห์วา ไดร้บัการเสนอชือเพือแต่งตังเป็นผู้สอบบัญชี                           

ของบริษัทเป็นปีที 4 สาํหรับนางสาวเนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์ไดร้ับการเสนอชือเพือแต่งตงัเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท                           

เป็นปีที 6 

ทงันี บรษิัทไดป้ฏิบตัิตามเกณฑก์ารหมุนเวียนผูส้อบบญัชีของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และ                         

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซงึกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งเปลียนผูส้อบบญัชีเมือครบ 7 ปี และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบญัชีรายเดิม                    

5 ปี เพอืสง่เสรมิความเป็นอสิระและสรา้งความเชือมนัใหก้บัผูถื้อหุน้  

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบัเกณฑก์ารหมนุเวียนผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นการเปลียน

ผูส้อบบญัชีหรอืเปลียนบรษิัทรบัสอบบญัชี   

นางสิริพรรณ ลีวานันท์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน                                 

ไดชี้แจงว่า เกณฑก์ารหมนุเวียนผูส้อบบญัชีจะเป็นการเปลียนผูส้อบบญัชีทีลงลายมือชือในงบการเงินของบรษัิท 
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เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 149 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

755,868,684 หุน้ 

หลังจากทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ทีประชุมมีมติแต่งตังให้นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชี 

รบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 

และ/หรือนางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2567  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 

1,900,000 บาท โดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ                     

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  เหน็ดว้ย  จาํนวน        755,850,125 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน                           0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000   

  งดออกเสียง  จาํนวน                  18,559   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี8 พจิารณาเรืองอนื ๆ 

นายนิรนัดร ์จิตประกอบ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามรายละเอียดและความคืบหนา้ของธรุกิจดา้นสขุภาพ (Wellness)  

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดชี้แจงว่า บรษิัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจโดยการจาํหน่ายหุน้สามญั

ของบริษัท อารเ์อ็กซ ์เวลเนส จาํกดั ซงึประกอบธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ (Wellness) และการใหส้ิทธิการเช่าทีดิน

และอาคาร ใหก้บับรษิัท เอฟเอน็เอส โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) ตามมติทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครงัที 1/2567 

เมือวนัท ี1 มีนาคม 2567 โดยไดด้าํเนินการเรียบรอ้ยแลว้เมือวนัที 1 เมษายน 2567 

นายสุพจน์ เอือชัยเลิศบุญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การจาํหน่ายธุรกิจ Wellness บริษัทมีกําไรหรือไม่                                

ในปี 2566 บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดาํเนินงานในส่วนนีเท่าไร และเมือใดทีไม่ตอ้งรบัรูผ้ลการดาํเนินงานในส่วนนี 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารไดชี้แจงว่า กาํหนดราคาขายตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ตามงบการเงิน

สินสดุวนัที 30 กนัยายน 2566 และปรบัปรุง ณ วนัทาํการซอืขายวนัที 1 เมษายน 2567 บริษัทจึงยงัคงตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุน

จากการดาํเนินงานของบริษัท อารเ์อ็กซ ์เวลเนส จาํกัด ในไตรมาสที 1/2567 ทงันี ในปี 2566 บริษัท อารเ์อ็กซ ์เวลเนส 

จาํกดั มีผลการดาํเนินงานขาดทนุประมาณ 520 ลา้นบาท 

นายสุพจน ์เอือชยัเลิศบุญ ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิมเติมว่า บริษัทไดร้ายงานสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย ์  

ในวนัโอนอีกครงัหรือไม่  และขอทราบรายละเอยีดธุรกจิโครงการอาคารคลงัสินคา้และโรงงานของพรอสเพค 

เลขานุการทีประชุมได้ชีแจงว่า บริษัทไดมี้การรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

ตามทีได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2567 เมือวันที 1 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ 

ดรูายละเอียดต่างๆ ไดจ้ากสารสนเทศดงักล่าว   
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ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดชี้แจงว่า ยอ้นไปในอดีต เมือประมาณปี 2553 พรอสเพคเริมตน้ประกอบธุรกิจ

โครงการอาคารคลงัสินคา้และโรงงานเพือเช่า โครงการแรกคือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 (“Bangkok Free Trade 

Zone” หรือ “BFTZ”) ทีบางนา ในระยะแรก เป็นโครงการทีเล็กทีสุดเมือเทียบกับตลาด ลูกค้ายังมีความเชือมันน้อย                            

แบรนดย์ังไม่เป็นทียอมรับ ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินจึงสูง พรอสเพคจึงได้มีความคิดทีจะทาํอาคารคลังสินค้าใน                             

พืนทีเขตปลอดภาษี  (Free Zone) ซึงมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าเขตพืนทีทัวไป (General Zone) ประมาณ 10 บาทต่อ                           

ตารางเมตร คือ General Zone อัตราค่าเช่า 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน Free Zone 170 บาทต่อตารางเมตร                         

ตอ่เดือน ปัจจบุนั พรอสเพคดาํเนินโครงการในสดัส่วนของ Free Zone และ General Zone ประมาณ 50 ตอ่ 50  

และเมือ 3-4 ปีทีผ่านมา ก็ได้มีความคิดทีว่าการทีพรอสเพคจะเติบโตยิงขึนควรทําอย่างไร เพราะเดิม 

พรอสเพคเติบโตแบบสร้างพืนทีเสร็จเพือให้เช่า โดยมีพืนทีอาคารคลังสินค้าเพือเช่าขนาดประมาณ 500-1,000  

ตารางเมตร จึงได้มีความคิดทีจะสร้างตามความต้องการของลูกค้า(Built-to-Suit) โดยมีลูกค้ารายใหญ่คือ  Makro                                 

จึงทาํให้เป็นทียอมรับว่าพรอสเพคพัฒนาโครงการ BFTZ ใหเ้ป็นทียอมรับของลูกค้า สามารถสร้างได้ถึง 1,000,000                          

ตารางเมตร ใหก้บัทาง Makro  

พรอสเพค กาํหนดเป้าหมายทีจะก่อสรา้งพืนทีใหแ้ลว้เสร็จประมาณ 1,000,000 ตารางเมตร โดยมีการขาย

ทรพัยส์ินเขา้กองรีทไปแลว้ ประมาณ 300,000 ตารางเมตร สืบเนืองจากพรอสเพคตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมากเพือก่อสรา้ง

ประมาณ 20,000 ล้านบาท การขายทรัพย์สินเข้ากองรีทจึงเป็นทางเลือกทีดี  นอกจากบริษัทจะได้รับกําไรและ                                   

กระแสเงินสดจากการขายเพือนาํมาพัฒนาโครงการต่อไปแลว้ บริษัทยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการเป็นผูถ้ือหน่วยกองรีท                               

และค่าจา้งในการรบัจา้งบริหารกองรีทอีกดว้ย  

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหาร ไดชี้แจงเพิมเติมว่า ปัจจุบันอสังหาริมทรพัยเ์พืออุตสาหกรรม                            

เป็นทีจับตามอง ตังแต่ช่วงโควิดทีผ่านมา ถึงแม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงโควิดจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก                                

แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พืออุตสหกรรมกลับได้รับการตอบรับทีดี จากการย้ายฐานการผลิตมาแถบเอเซีย รวมถึง                          

ประเทศไทยซงึเป็นจุดยุทธศาสตรท์างดา้นโลจิสติกส ์อปุสงค ์(Demand) ของผูบ้ริโภคทีตอ้งการเช่าอาคารคลงัสินคา้และ

โรงงานเพมิขนึ  

หากพรอสเพคไม่ได้มีการเริมดาํเนินโครงการตังแต่ 10 ปีก่อน ก็อาจจะไม่สามารถรองรับความต้องการ                          

ในการเช่าอาคารคลงัสนิคา้ของผูบ้รโิภคไดท้นัเวลา จากเดมิพรอสเพคก่อสรา้งพืนทีเพือใหเ้ช่าไดป้ระมาณ 50,000-70,000 

ตารางเมตรต่อปี ในปีทีผ่านมา พรอสเพค มีจาํนวนผู ้เช่าใหม่พืนทีประมาณ 220,000 ตารางเมตร และในไตรมาส                               

ที 1/2567 มีผูเ้ชา่ใหม่สงูถงึ 80,000 ตารางเมตร  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรมเป็นธุรกิจทีสรา้งรายไดป้ระจาํและสมาํเสมอ (Recurring Income)                       

ถึงแมจ้ะมีการลงทุนค่อนขา้งสูง แต่เพือรองรบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีเพิมขึนในอนาคต การขายเขา้กองรีทจึงเป็น

แนวทางทีเหมาะสม และช่วยลดความเสียงจากการประกอบธรุกจิไดอ้ีกทางหนงึ  

นายนิรนัดร ์จิตประกอบ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 1/2567 หากไม่รวม                      

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ Wellness เป็นอยา่งไร 
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ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า ในไตรมาสที 1/2567 บริษัทยังคงรับรู ้ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

Wellness ในส่วนของผลประกอบการของบริษัท ก็ขึนอยู่กบัพรอสเพคดว้ยจะมีกาํไรมากหรือน้อย ซงึขึนอยู่กับการขาย

ทรัพยส์ินเข้ากองรีท รวมทังการลดภาระหนีของบริษัทโดยการจาํหน่ายทรัพยส์ินทียังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี  

สงิเหล่านีลว้นมีผลตอ่ผลประกอบการของบรษัิททงัสนิ   

นายสพุจน ์เออืชยัเลิศบญุ ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามว่า พรอสเพคจะมีการจองและการส่งมอบพืนทีเช่าอย่างไร 

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหาร ไดชี้แจงว่า โครงการของพรอสเพคจะเป็นการสรา้งเพือให้เช่า                    

มีทงัพืนทีสรา้งแลว้เสร็จจึงปล่อยเช่าและพืนทีทีอยู่ระหว่างการเช่าก็มีการจองเขา้มา โดยรวมมีอตัราการเช่าเฉลียรอ้ยละ 

90 ของพืนทีทีก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ไดชี้แจงเพิมเติมว่า พรอสเพคยังมีทีดินทีสามารถนาํมาพัฒนาสรา้งเป็นอาคาร

คลงัสินคา้ไดอ้ีกประมาณ 100,000 ตารางเมตร พรอสเพคจงึตอ้งเรมิจดัหาซอืทีดนิใหม่เพมิเติม 

นางสาวขวัญตา นุชประเสริฐ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า เมือบริษัท                          

ไดจ้าํหน่ายธุรกิจ ซึงมีผลการดาํเนินงานขาดทุนออกไป ปัจจุบนัอตัราส่วนหนีสินต่อทุน (D/E RATIO) ขึนไปถึง 2.4 เท่า                      

บรษัิทมีแนวทางแกไ้ขสถานการณอ์ย่างไร  

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะมีการขายทรัพย์สินเข้ากองรีท

ประมาณ 500,000 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 12,000 ลา้นบาท หลงัจากชาํระคืนหนีจะเหลือเงินประมาณกว่า 7,000                       

ลา้นบาท และคาดว่าจะสามารถรบัรูก้าํไรประมาณ 1,800 ลา้นบาท โดยมีเงินเหลือประมาณ 4,000 ลา้นบาท ซงึก็เป็น

ส่วนหนงึของแผนการลดภาระหนี 

นางสาวขวัญตา นุชประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิมเติมว่า                            

หากทาํไดต้ามแผนการนี คาดว่า D/E RATIO จะอยูป่ระมาณเท่าไหร ่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารไดชี้แจงว่า ปัจจุบันพรอสเพคมีทรัพย์สินประมาณ 5,000 ลา้นบาท ถา้รวมกาํไร                               

ทีจะเกิดขนึจะทาํให ้Book Value เพมิขึน ไปอยูที่ประมาณ 7,000 ลา้นบาท และลดหนีสินไดอ้ีกประมาณ 3,000 ลา้นบาท      

จากหนีสินจาํนวนประมาณ 7,000 ลา้นบาท  

 นางอารยา รุ่งตระกูล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ประมาณการกาํไร 1,800 ลา้นบาท คาดว่าจะเกิดขนึในปีใด 

และปี 2567 คาดว่าจะมีกาํไรหรือไม่ 

ประธานเจา้หน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า คาดว่าจะเกิดในระยะเวลา 3 ปีขา้งหนา้ ปี 2567 เมือไม่นับรวมธุรกิจ 

Wellness บรษิทัน่าจะมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 

นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ปัจจบุนัมลูค่าทางบญัชี (Book Value) ของบริษัทประมาณ 5.17 

บาท ซงึสงูกวา่ราคาซือขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยห์ุน้ละ 2 บาท เพราะเหตใุด 

ประธานไดชี้แจงว่า ราคาซอืขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของหลกัทรพัยห์ลายๆ หลกัทรพัย ์ Book Value กจ็ะ

สงูกว่าราคาทีซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัเป็นเรอืงปัจจยัของภาวะในตลาดดว้ย 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดชี้แจงเพิมเติมว่า ผูบ้ริหารตระหนกัถึงการแกไ้ขสถานการณท์างการเงิน ไม่ว่าจะ

เป็นการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ การลดหนี เพือใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิัทดีขึน 
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นางอารยา รุ่งตระกูล ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ตามงบการเงินของบริษัท ขาดทุนจากการดอ้ยค่า คืออะไร                         

และมีจาํนวนเท่าไร 

นางสิริพรรณ ลีวานันท์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน                                     

ไดชี้แจงว่า ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรพัยส์ินตามงบการเงินปี 2566 มาจากการดอ้ยค่าของทรพัยส์ินในการประกอบ

ธุรกิจของธุรกิจ Wellness ทีสามพราน ถึงแม้จะเริมเปิดดาํเนินการ แต่ในทางบัญชีจะต้องประเมินมูลค่ายุติธรรม                              

โดยวิธีมูลค่ายุติธรรม ในทางบญัชีจึงบนัทึกดอ้ยค่าทรพัยส์ินดงักล่าว และแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเป็น

การขาดทนุตวัเลขทางบญัชี และเป็นรายการทีไมใ่ช่เงินสด (non-cash items)   

นางสาววรพรรณ งามโรจนวณิชย์ ผู้ร ับมอบฉันทะจากบริษัท บีซีเอช โฮลดิง จ ํากัด ได้สอบถามว่า                               

ตามทีประธานเจา้หน้าทีบริหารได้ชีแจงประมาณการกระแสเงินสดของพรอสเพคในอนาคตประมาณ 4,000 ลา้นบาท

บรษัิทมีแผนทีจะนาํไปใชช้าํระหุน้กูห้รือไม่ หรือตอ้งนาํไปใชใ้นการใชส้ทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญั

ของบรษัิท แสนสิร ิจาํกดั (มหาชน) (Siri Warrant) หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ไดชี้แจงว่า บริษัทจะนาํเงินดังกล่าวเพือชาํระหนี ใชใ้นการพัฒนาโครงการและ                    

เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในสว่นของการใชส้ทิธิแปลงสภาพ Siri Warrant บรษัิทไดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพครบจาํนวนแลว้  

นายศุภกร ชินพงศไ์พบูลย ์ผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากนางสาวทิพย์สุภา สุนทรวารี ได้สอบถามว่า                            

การใหส้ทิธิการเช่าทีดนิและอาคารของบริษัทย่อย ไดก้าํหนดอตัราค่าเช่าอย่างไร  

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดชี้แจงต่อทีประชมุว่า บรษิัทยอ่ยจะไดร้บัคา่เช่าใน 3 ปีแรกประมาณ 100 ลา้นบาท 

หลงัจากนนั ค่าเช่าประมาณ 200 ลา้นบาทต่อปี ค่าเช่ารวมทงัหมดประมาณ 1,700 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคง

ต้องเก็บเงินสดไว้เพือการชาํระหุ้นกู้ทีจะครบกําหนด ในปี 2567 บริษัทได้ชําระหุ้นกู้ไปแล้วจาํนวน 600 ล้านบาท                              

และประมาณเดือนกนัยายน 2567 บรษัิทจะมีหุน้กูที้ครบกาํหนดประมาณ 500 ลา้นบาท  

ทังนี ในระหว่างการประชุมจนถึงเวลาปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิมเติมจนทาํให้มี                               

ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมทังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 149 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้755,868,684 หุน้                    

คดิเป็นรอ้ยละ 69.2692 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท 

หลงัจากนนั ทีประชมุไม่มีเรืองอืนใดทีจะพิจารณาต่อไปแลว้ ประธานในนามของคณะกรรมการบริษทัไดก้ล่าว

ขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านทีเขา้ร่วมประชุมและใหก้ารสนับสนุนกิจการของบริษัทมาดว้ยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม

เมือเวลา 15.52 น. 

 

  ลงชือ.................................................................ประธานทีประชุม 

                                                                                                (นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ)  
                                                                            


